

BÁO CÁO THAM LUẬN
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020

*Đơn vị tham luận: Phòng giao dịch
NHCSXH huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái*

Kính thưa Đồng chí Dương Quyết Thắng Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội!

Kính thưa các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHCSXH!

Kính thưa toàn thể các đồng chí Đại biểu về dự Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015 - 2020 ngày hôm nay!

Rất vinh dự và tự hào cho tập thể Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và cá nhân tôi được tham dự và trình bày Báo cáo tham luận trước Hội nghị điển hình tiên tiến Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2015-2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Lời đầu tiên không biết nói gì hơn, cho phép tôi thay mặt anh chị em cán bộ viên chức người lao động Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xin được gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tới đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHCSXH cùng toàn thể các đồng chí Đại biểu về dự Hội nghị sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Kính thưa Hội nghị!

Mù Cang Chải là một trong những huyện nghèo của cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, cách trung tâm hành chính tỉnh Yên Bái 180 km. Với tổng diện tích tự nhiên là 1.199 km²; diện tích đất nông - lâm nghiệp là 89.079 ha (trong đó đất để sản xuất nông nghiệp chỉ có gần 7.600 ha, còn lại là đất rừng). Huyện có 14 đơn vị hành chính cấp xã trong đó có 13 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và 1 thị trấn thuộc vùng khó khăn; với 98 thôn bản, tổ dân phố. Tổng dân số toàn huyện là 64.614 người; tổng số hộ dân cư là 12.099 hộ, trong đó hộ nghèo là 4.915 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 40,62% (cao hơn nhiều so với mức bình quân chung toàn tỉnh là 17,68%); hộ cận nghèo là 2.772 hộ, tỷ lệ là 22,91%. Trên địa bàn huyện đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 91%, trình độ dân trí thấp; dân cư phân bố không đồng đều; kinh tế chậm phát triển; địa hình đồi núi dốc, thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng Giám đốc NHCSXH, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái giao, mặc dù còn gặp khó khăn về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội, song dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái, sự đoàn kết, thống nhất vượt khó đi lên của tập thể cán bộ công nhân viên - người lao động, từ năm 2015 đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng nguồn vốn đến 31/5/2020 đạt: 258.896 triệu đồng, tăng 140.080 triệu đồng (118%) so với năm 2014 (bình quân hàng năm tăng trên 15%). Mặc dù là huyện khó khăn, thu ngân sách thấp nhưng hàng năm huyện đều chuyển nguồn ngân sách sang NHCSXH đủ theo kế hoạch được giao với tổng số tiền là 2.100 triệu đồng.

- Tổng dư nợ các chương trình TDCS đến 31/5/2020 đạt: 258.717 triệu đồng, tăng 140.060 triệu đồng (118%) so với năm 2014 (bình quân hàng năm tăng trên 15%). Vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

- Từ năm 2018 đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện không có nợ quá hạn phát sinh; chất lượng các mặt hoạt động được duy trì như: tỷ lệ thu lãi/lãi phải thu hàng năm đạt 100%; tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 99%; 14/14 xã, thị trấn chấm điểm xếp loại tốt về hoạt động tín dụng chính sách; 186/186 tổ TK&VV xếp loại tốt; chất lượng Giao dịch xã được nâng lên, tỷ lệ giải ngân tại Điểm giao dịch đạt 100%, tỷ lệ Tổ TK&VV tham gia giao dịch hàng tháng đạt 100%.

Kính thưa Hội nghị!

Để đạt được những kết quả nêu trên, trong những năm qua đơn vị đã bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động đề xuất, tham mưu cho chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo các mặt hoạt động. Cán bộ, người lao động trong đơn vị luôn chủ động bám sát cơ sở để tuyên truyền bằng tiếng Kinh, tiếng Mông đến nhân dân; nắm bắt, hướng dẫn, giúp đỡ Ban quản lý tổ TK&VV; duy trì và thực hiện việc tuyên truyền đến tổ viên trước khi giải ngân tại buổi giao dịch xã. Chuyên môn thường xuyên phối hợp với công đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên. Đặc biệt là giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc, tác phong giao tiếp ứng xử,... để cho mỗi cán bộ tự ý thức, rèn luyện hoàn thiện mình từ đó hoàn thành tốt công việc được giao.

Kính thưa Hội nghị!

Thi đua, khen thưởng là một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà cấp trên giao. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Hàng năm, chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đều phối hợp với Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, viên chức người lao động phát huy truyền thống lao động sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả trong toàn Chi nhánh, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ đó thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao như: phát động thi đua hàng năm, thi đua quý, thi đua ngắn ngày, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn... Qua các đợt phát động đã cho thấy sự thi đua giữa mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động, giữa các tổ, các phòng trong thực hiện nhiệm vụ; Từ đó mỗi cá nhân, mỗi đơn vị đều hào hứng, sôi nổi thi đua phát huy được hết khả năng, sáng tạo, thể mạnh, sở trường nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho đơn vị. Qua đó giúp cho lãnh đạo phát hiện những cá nhân điển hình để nhân rộng đồng thời theo dõi định hướng phát triển cho mỗi cán bộ. Phòng giao dịch NHCSXH là một trong những đơn vị luôn hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua do Ngân hàng cấp trên phát động và luôn đạt được thành tích tốt, cá nhân cán bộ CNV-NLĐ trong đơn vị luôn được Ngân hàng cấp trên ghi nhận và khen thưởng.

Trong các phong trào thi đua, vai trò của các tổ chức đoàn thể là hết sức quan trọng. Công đoàn đóng vai trò là tuyên truyền, tập hợp cán bộ công nhân viên người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, chăm lo đến đời sống của đoàn viên; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Đoàn thanh niên phối hợp phát động các phong trào VHVN-TDĐT để tạo không khí sôi nổi, thoải mái góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Mù Cang Chải với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, sự đặc sắc của nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc, sự ấm áp của tình người. Đi lên là cung đường quanh co, uốn khúc trên các sườn dốc đứng là Đèo Khau Phạ mờ trong sương trắng. Từ độ cao, hai bên đường là những triền ruộng bậc thang làm choáng ngợp lòng người với những ruộng bậc thang xếp tầng, xếp lớp trải rộng khắp quả đồi, đặc biệt ở đây có những ruộng mâm xôi vàng rất nổi tiếng thu hút du khách tham quan, chụp ảnh. Hàng năm vào trung tuần tháng 9 lễ hội Mùa lúa chín được tổ chức để đón du khách trong và ngoài nước về đây chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn vẻ đẹp này. Thay mặt cho tập thể đơn vị tôi xin trân trọng kính mời các quý vị, đại biểu lên thăm và thưởng thức đặc sắc của núi rừng Tây Bắc.

Trước khi dừng lời, cho phép tôi được thay mặt cho tập thể cán bộ và người lao động Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mù Cang Chải xin được kính chúc

đồng chí Tổng Giám đốc, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc và các đại biểu về dự Hội nghị sức khỏe thành công và hạnh phúc.

Tôi xin chân trọng cảm ơn./.